



**ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  
**เรื่อง ผังบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ (หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค**  
**เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น รวมถึงหมวดรายได้ทั้งหมด)**

จากการที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้นโยบายบัญชีฉบับใหม่ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รวมถึงจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๔๔๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ซึ่งผังบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อผังบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณจึงกำหนดให้มีโครงการจัดทำผังบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีฉบับใหม่ และผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) รวมถึงให้มีผังบัญชีพร้อมความหมายที่ชัดเจนและลดการตีความผังบัญชีแตกต่างกัน เป็นคู่มือสำหรับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก ในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีสามมิติ รวมถึงเป็นคู่มือให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ในการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดผังบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมความหมาย (หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น รวมถึงหมวดรายได้ทั้งหมด) ดังเอกสารแนบ

**ทั้งนี้ให้เริ่มถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป**

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ผังบัญชีพร้อมความหมาย ค่าใช้จ่าย (หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ความหมาย
	<b>หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>	
1	เงินเดือน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ข้าราชการทุกประเภทเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
2	เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	หมายถึง เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3	เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร	หมายถึง เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย คณบดี รองคณบดี รวมถึงผู้รักษาการแทนตำแหน่งทางบริหาร
4	ค่าจ้างประจำ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำ ที่มีสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราที่กำหนดไว้แน่นอนในบัญชีค่าจ้าง
5	ค่าจ้างชั่วคราว	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราที่กำหนดไว้แน่นอนในบัญชีค่าจ้าง แต่ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
6	ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราที่กำหนดไว้แน่นอนในบัญชีค่าจ้าง
7	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งเป็นรายเดือน เพิ่มเติมจากเงินเดือนค่าจ้างตามปกติ ตามและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการข้อ 7 และ 8 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เช่น เงิน 0.5,1,1.5 ขั้น (8%,6%,4%,2%) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ C1-7
8	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งเป็นรายเดือน เพิ่มเติมจากเงินเดือนค่าจ้างตามปกติ ตามและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการข้อ 7 และ 8 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เช่น เงิน 0.5,1,1.5 ขั้น (8%,6%,4%,2%) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ C1-7
9	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัย
10	เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยนอกจากเงินเดือน ซึ่งจ่ายให้เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12	ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางบริหาร	หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่งทางบริหาร เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย คณบดี รองคณบดี รวมถึงผู้รักษาการแทนตำแหน่งทางบริหาร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
13	เงินประจำตำแหน่งประธานสาขา	หมายถึง เงินประจำตำแหน่งของผู้รับแต่งตั้งเป็นประธานสาขาวิชา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
14	เงินประจำตำแหน่งชำนาญการ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
15	เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งนิตกร	หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษ ที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิตกร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
16	เงินเดือนพนักงานวิทยาลัย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานวิทยาลัยเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
17	เงินเดือนพนักงานหน่วยงานลักษณะพิเศษ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานหน่วยงานลักษณะพิเศษเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
18	เงินบำเหน็จข้าราชการและลูกจ้างประจำ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียวเป็นเงินก้อน
19	เงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกจ้าง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ลูกจ้างประจำ ที่ลาออกเมื่อทำงานได้ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ
20	เงินบำเหน็จตกทอด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย
21	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้ครั้งเดียว

ผังบัญชีพร้อมความหมาย ค่าใช้จ่าย (หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ความหมาย
22	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงิน บำเหน็จลูกจ้าง	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน และบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยเป็นสิทธิเฉพาะตัวลูกจ้าง ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว
23	บำนาญปกติ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรมหรือหมดสิทธิ
24	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคป)	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเป็นการชดเชยค่าครองชีพที่จ่ายให้ผู้ได้รับเบี้ยหวัด หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ ได้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
25	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับบำนาญตาย
26	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (คนไข้นอก) - โรงพยาบาลรัฐ	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐเป็นประเภทผู้ป่วยนอก
27	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (คนไข้ ใน) - โรงพยาบาลรัฐ	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญรวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐเป็นประเภทผู้ป่วยใน
28	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (คนไข้นอก) - โรงพยาบาลเอกชน	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเป็นครั้งคราวเพราะเหตุที่โรงพยาบาลของรัฐส่งตัว ให้ประเภทผู้ป่วยนอก
29	ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (คนไข้ใน) - โรงพยาบาลเอกชน	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเป็นครั้งคราวเพราะเหตุที่โรงพยาบาลของรัฐส่งตัว ให้ประเภทผู้ป่วยใน
30	เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการบำนาญ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
31	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระ ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
32	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ(คนไข้นอก)	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก
33	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ(คนไข้ใน)	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยใน
34	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการและ ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว ในกรณีที่ข้าราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐเสียชีวิตใน ระหว่างรับราชการ
35	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งเลือกรับบำนาญเป็น เงินชดเชยจากการเป็นสมาชิก
36	เงินสมทบ กบข.	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ
37	เงินสมทบ กสจ.	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เช่น เงินสมทบของลูกจ้างมหาวิทยาลัย เป็นต้น
38	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ(คนไข้นอก) - โรงพยาบาลเอกชน	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอกเป็นครั้งคราว เพราะ เหตุที่สถานพยาบาลของรัฐมีความจำเป็นต้องส่งตัวให้
39	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ(คนไข้ใน) - โรงพยาบาลเอกชน	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยใน
40	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง/เกษียณอายุ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้าง ในกรณีที่มีการเลิกจ้าง รวมทั้งเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตราการ พัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพระบรชการ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินช่วยเหลือผู้ซึ่ง ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตราการของรัฐบาล เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจาก ราชการตามมาตราการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพพระบรชการ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตราการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ เป็นต้น

ผังบัญชีพร้อมความหมาย ค่าใช้จ่าย (หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ความหมาย
41	เงินสดเขยกรณีเสียชีวิต	หมายถึง เงินที่จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานวิทยาลัย ในกรณีเสียชีวิต ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
42	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
43	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี-พนักงาน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ซึ่งจ่ายเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานวิทยาลัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
44	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายให้ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>		
45	ค่าไฟฟ้า	หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการดำเนินของมหาวิทยาลัย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมรายการซ่อมหรือการเช่าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
46	ค่าน้ำประปา	หมายถึง ค่าน้ำประปาที่ใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
47	ค่าบริการไปรษณีย์	หมายถึง ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าไปรษณีย์ตอบรับ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมค่าระวาง ( ค่าระวางที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการประชุม ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ )
48	ค่าโทรศัพท์	หมายถึง ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบัตรโทรศัพท์ ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ค่าบริการ SMS ที่ใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่นำเสนอรายงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
49	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	หมายถึง ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบสัญญาณเน็ตต่อปี และค่าสื่อสารอื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>		
50	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	หมายถึง เงินที่จ่ายเพื่ออุดหนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่บัณฑิต เช่น โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
51	เงินอุดหนุนอื่นๆ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับประเภทอื่นนอกจากที่ระบุข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
52	เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ให้แก่กองทุนวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในลักษณะงบดำเนินการวิจัย งบครุภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน โดยรวมถึงงบในการบริหารจัดการทั่วไปด้วย <u>นอกจากนี้ รวมถึงเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่จัดสรรจากคณะ/สถาบัน/สำนัก ที่สนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัย</u>
53	เงินอุดหนุนทั่วไป	หมายถึง เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจ่ายสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของหน่วยผู้จ่าย
54	หักเบิกเงินอุดหนุน	หมายถึง บัญชีที่มหาวิทยาลัยใช้บันทึกเพื่อตั้งเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่ทราบรายละเอียดรายการที่จะจ่าย
55	เงินอุดหนุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ทั้งของนิสิตและบุคลากร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
56	เงินอุดหนุนเพื่อการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	เงินอุดหนุนเพื่อการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
57	ค่าใช้จ่ายทุนวิจัยภายนอก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันองค์กร เอกชน มูลนิธิทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทักซิณ เพื่อการดำเนินการศึกษาวิจัย รวมทั้งกรณีการว่าจ้างการทำวิจัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัย ทักซิณ ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ



ผังบัญชีพร้อมความหมาย ค่าใช้จ่าย (หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ความหมาย
94	หนี้สูญ-เงินให้กู้	หมายถึง หนี้สูญจากเงินให้กู้แก่ลูกค้า ที่ตัดจ่ายโดยไม่มีการตั้งสำรองไว้ให้ก่อน เช่น ลูกหนี้กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
95	หนี้สูญ-เงินให้ยืม	หมายถึง หนี้สูญจากเงินให้ยืมที่ตัดจ่ายโดยไม่มีการตั้งสำรองไว้ให้ก่อน เช่น ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ ลูกหนี้จากการมิตสัญญาเงินทุน ลูกหนี้ระยะยาว
96	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่ขาย และต้นทุนในการให้บริการ ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
97	ขาดทุนจากการตราคาสินค้าลดลง	หมายถึง ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้ากับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินค้าคงเหลือปลายงวด ที่เกิดผลขาดทุนจากการตราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดนั้น
98	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายอื่น
99	ค่าหน่วยกิตลดหนี้	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับจ่ายคืนค่าลงทะเบียนนิสิตที่ลงทะเบียนมาก่อนแล้ว แต่มีสถานะพ้นสภาพ รวมถึง ค่ายืนยันสิทธิ โดยต้องเป็นรายการที่ออกใบเสร็จรับเงินและรับรู้อย่างแล้ว
100	T/E - โอนรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของส่วนราชการเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010103
101	T/E - ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่หน่วยงานนำเงินที่เบิกเกินส่งคืนรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4307010112
102	T/E - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	หมายถึง บัญชีที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อมีการผ่านเอกสารรายการปรับปรุงตั้งรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง หรือกลับรายการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง รหัสบัญชี 4308010112
103	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เบิกจากหมวดเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
104	เงินจ่ายสมทบโครงการเงินทุนหมุนเวียนหรือกองทุนส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	หมายถึง เงินจ่ายสมทบโครงการเงินทุนหมุนเวียนหรือกองทุนส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดตั้งครั้งแรก
105	ดอกเบี้ยจ่าย	หมายถึง ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ ไม่ว่าจะกำหนดชำระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม
106	ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่นนอกจากที่ดิน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นนอกจากที่ดิน กรณีขายสินทรัพย์แล้วเกิดผลขาดทุน
107	ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เสียหาย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กรณีสินทรัพย์เสียหาย แล้วเกิดผลขาดทุน
108	ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาจำหน่ายกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่าย ที่เกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
109	ขาดทุนจากแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	หมายถึง ขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ารายการอื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ
110	ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนที่ดิน หรือสินทรัพย์อื่นให้กับหน่วยงานภายนอกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่รับรู้จะเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอน
111	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้โอนและหนี้สินด้านผู้รับโอน ที่เป็นการโอนระหว่างกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง
112	ค่าปรับอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของส่วนราชการเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010103
113	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกเงินจากคลัง แล้วนำไปใช้จ่ายไม่หมดหรือเบิกเกิน และเป็นเงินที่เข้าข่ายต้องนำส่งคืนคลังตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่นำส่งไม่ทันภายในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รหัสและชื่อบัญชีระบบบัญชี3มิติ	ความหมาย ระบบบัญชีสามมิติ
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา</b>	
22	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าเอกสารลงทะเบียน/Transcript/ หนังสือรับรอง)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บตามรายการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ ค่าขอใบรับรองผลการเรียนกรณีอยู่ระหว่างศึกษา ค่าขอ ใบรับรองผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ) กรณีสำเร็จการศึกษา ค่าขอใบรับรองผลการเรียน (ภาษาไทย) กรณีสำเร็จการศึกษา ค่าขอใบรับรองต่างๆ ค่าขอใบแปลหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ค่าของหนังสือ รับรองคำอธิบายรายวิชา
23	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าปรับลงทะเบียนเรียนซ้ำ)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บกรณีนิติชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่า ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับ นิติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
24	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าส่งหลักฐานการศึกษาภายใน/ภายนอก ประเทศ)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บกรณีนิติประสงค์ขอให้จัดส่งหลักฐานการศึกษา ตามที่ อยู่ที่นิติแจ้ง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
25	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าใบแปลปริญญาบัตร)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บกรณีนิติขอใบแปลใบรับรองปริญญาบัตรหรือปริญญา บัตรเป็นภาษาอังกฤษ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษา
26	รายได้ค่าธรรมเนียม(ขอย้ายคณะ/ขอเปลี่ยนวิชาเอก/ขอ เปลี่ยนวิชาโท)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บกรณีนิติขอย้ายคณะหรือขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือขอ เปลี่ยนวิชาโท ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
27	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษ้อื่น	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษ้อื่น ที่ไม่ได้ได้กล่าวไว้ข้างต้น
28	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าขอโอน/รับโอนเป็นนิติจากสถาบันอื่น)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา การขอโอนหรือรับโอนนิติจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ประกาศ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงและค่าเล่าเรียน(เพิ่มเติม)
29	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าเพิ่มลอนรายวิชา)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บกรณีนิติประสงค์ขอเพิ่มหรือถอนรายวิชา ใน ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
30	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่ารายงานตัวซ้ำ)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บเมื่อผู้ที่มีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตรายงานตัวล่าช้ากว่า ระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
31	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าปรับขอแจ้งสำเร็จการศึกษาซ้ำ)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บเมื่อนิติยื่นคำร้องตอนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจ้งขอ สำเร็จการศึกษาซ้ำกว่าระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
32	รายได้ค่าธรรมเนียม(บัตรประจำตัวนิสิต)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บเมื่อนิติยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต กรณีชำรุด หรือสูญหาย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
33	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าเทียบรายวิชา/ค่าโอนรายวิชา)	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บเมื่อนิติยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชา หรือโอนรายวิชา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
34	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าขอใบแทนใบรับรองปริญญาบัตร)	หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียม เรียกเก็บเมื่อนิติยื่นคำร้องขอใบแทนใบรับรองปริญญาบัตร ตาม ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
35	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าสอบวัดคุณสมบัติ)	หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียม เรียกเก็บเมื่อนิติเข้าสอบวัดคุณสมบัติ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
36	รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าลงทะเบียนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)	หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียม เรียกเก็บเมื่อนิติลงทะเบียนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงและค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติม) และ ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียน







ลำดับ	รหัสและชื่อบัญชีระบบบัญชี3มิติ	ความหมาย ระบบบัญชีสามมิติ
77	รายได้ค่าธรรมเนียมร้านค้า	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมรายปีที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บตามสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ
78	รายได้ค่าบริการใช้สถานที่ (วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน)	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยให้บริการให้บริการใช้ห้องประชุม และพื้นที่ของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนแก่บุคคลภายนอก
79	รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บตามสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการหรือสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้ง เช่น ตู้ ATM, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้เติมเงินมือถือ, ร้านถ่ายเอกสาร , เสาสัญญาณเครือข่าย
80	รายได้ค่าเช่าร้าน	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บตามสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร
81	รายได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยให้บริการให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสถาบันทักษิณคดีศึกษาแก่บุคคลภายนอก
	<b>รายได้จากเงินบริจาค</b>	
82	รายได้จากการรับบริจาค	หมายถึง รายได้จากการทยอยรับบัญชี รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้ ที่เกิดจากการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์โดยวิธีรับบริจาค โดยรับรู้เท่ากับค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียนด้วยวิธีรับบริจาค
83	รายได้จากการรับเงินบริจาค	หมายถึง เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับบริจาคจากบุคคลภายนอกเพื่อไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการรับบริจาคเป็นแบบไม่ระบุวัตถุประสงค์
	<b>รายได้ดอกเบี้ย</b>	
84	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากและสถาบันการเงิน	หมายถึง รายได้ของมหาวิทยาลัยจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากเงินฝากกับสถาบันการเงิน รวมถึงบัญชีเงินตรง และบัญชีที่เปิดเป็นการเฉพาะของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ยกเว้น กรณีรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปิดบัญชีเพื่อขอรับเงินจากหน่วยงานภายนอก ที่มีข้อมูลพัวพันในการคืนเงินแก่หน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุนงบประมาณ
85	รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากเงินให้กู้ เช่น ลูกหนี้กองทุนสวัสดิการ กรณีซื้อคอมพิวเตอร์
	<b>รายได้อื่น</b>	
86	รายได้เงินปันผล	หมายถึง รายได้ของมหาวิทยาลัยจากเงินปันผลที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการประกาศจ่ายของบริษัทที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
87	หนี้สูญได้รับคืน	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากยอดลูกหนี้ที่มหาวิทยาลัยตัดเป็นหนี้สูญไปแล้ว ภายหลังลูกหนี้นำเงินมาชำระคืนให้แก่มหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือมติที่เกี่ยวข้อง
88	รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก	หมายถึง รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นในกรณีต่างๆ เช่น บัตรอวยพรปีใหม่ปฏิทิน
	<b>รายได้ค่าสมัครสอบ</b>	
89	รายได้ค่าสมัครสอบปริญญาตรี	หมายถึง รายได้จากการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
90	รายได้ค่าสมัครสอบปริญญาโท	หมายถึง รายได้จากการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ตามประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
91	รายได้จากการดำเนินการสอบ	หมายถึง รายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจากแหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินการสอบ เช่น เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต จากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
92	รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย	หมายถึง รายได้จากการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
93	รายได้ค่าสมัครสอบปริญญาเอก	หมายถึง รายได้จากการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ตามประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<b>รายได้อื่น ๆ</b>	
94	รายได้อื่น ๆ	หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดข้างต้น เช่น รายได้ค่าถ่ายเอกสารจากสำนักคอมพิวเตอร์ รายได้ค่าตู้ซักผ้าหยอดเหรียญจากฝ่ายกิจการนิสิต รายได้ค่าใบสมัครร้านค้า รายได้ค่าสมัครสมาชิกรวมมหาวิทยาลัย รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน กรณีที่ไม่ต้องส่งคืนคลังจังหวัด ค่าขายแบบแปลน รายได้จากโครงการเงินหมุนเวียน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ลำดับ	รหัสและชื่อบัญชีระบบบัญชีสามมิติ	ความหมาย ระบบบัญชีสามมิติ
95	รายได้อื่น ๆ (สถาบันทักษิณ)	หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของสถาบันทักษิณ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดข้างต้น เช่น รายได้ค่าสำเนาเอกสาร สำเนาซีดี วีดีทัศน์ ค่าหนังสือ เป็นต้น
96	รายได้ค่าปรับ	หมายถึง รายได้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากค่าปรับผิดสัญญาจ้างหรือการซื้อขาย และอื่นๆ เช่น ค่าปรับตามสัญญาให้เช่าพื้นที่
97	รายได้เงินกองทุนบริการวิชาการ	หมายถึง เงินที่ผู้รับบริการวิชาการต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัย โดยหักจากรายรับทั้งหมด ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด จากระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ
98	รายได้จากโครงการบริการวิชาการ	หมายถึง รายได้ส่วนที่เหลือจากการหักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ที่จัดสรรให้แก่ส่วนงานหรือหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ
99	รายได้ค่าน้ำประปา	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บค่าน้ำประปา
100	รายได้ค่าไฟฟ้า	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บค่าไฟฟ้า
101	รายได้ค่าโทรศัพท์	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บค่าโทรศัพท์
102	รายได้ค่าเก็บขยะ	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บค่าเก็บขยะ
103	รายได้ค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้บริการ สำนักหอสมุด	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมของสำนักหอสมุด ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
104	รายได้ค่าธรรมเนียม	หมายถึง รายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุหรือจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย กรณีเช่าโดยไม่มีสัญญาเช่า เช่น ค่าห้องพักรับรอง ค่าธรรมเนียมขอใช้รถของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย ตามมติกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
105	รายได้อื่น ๆ (กองทุน)	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บอื่น ๆ ของกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
106	รายได้หน่วยงานลักษณะพิเศษ	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
107	รายได้จากโครงการบริการวิชาการTSU-MDC	หมายถึง รายได้จากการให้บริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
108	รายได้อื่น ๆ (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย)	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการหักจากรายรับของโครงการ รวมเพื่ออุดหนุนเป็นรายจ่ายให้มหาวิทยาลัย ในการซ่อมแซมสินทรัพย์ ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2559 วาระที่ 4.4
109	รายได้อื่น ๆ (โรงงานต้นแบบฯ ด้านยางพารา)	หมายถึง รายได้ค่าบริการของโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา เช่น ค่าวิเคราะห์คุณสมบัติของยาง รายได้ค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยาง ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2560 วาระที่ 4.2
110	รายได้จากการรับคืนเงินกองทุน	หมายถึง รายได้จากการรับคืนเงินของกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น รับคืนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างชาวต่างประเทศ ที่จ่ายเงิน รับคืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาออก (ยกเว้น กรณีรับคืนเป็นรายได้จากการผิดสัญญาจ้าง)
111	รายได้จากการรับคืนเงินผิดสัญญาจ้าง	หมายถึง รายได้จากเงินที่เรียกเก็บจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย ซึ่งผิดสัญญาจ้างรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ตูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผันการชำระหนี้ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผิดสัญญาจ้างรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ตูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ.2558
112	รายได้จากการจำหน่ายเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ	หมายถึง รายได้จากการจัดจำหน่ายเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
113	รายได้จากส่วนงาน	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการหารรายได้ของส่วนงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดเก็บเป็นรายได้ของส่วนงานนั้นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	รายได้เงินอุดหนุนกองทุน	
	รายได้เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย	
114	รายได้เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย - จัดสรรจากเงินงบประมาณ	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่ออุดหนุนกองทุนวิจัย เป็นเงินงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป เพื่อจัดสรรเป็นทุนให้กับนักวิจัย

ลำดับ	รหัสและชื่อบัญชีระบบบัญชี3มิติ	ความหมาย ระบบบัญชีสามมิติ
115	รายได้เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย - จัดสรรจากเงินนอกงบประมาณ	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่ออุดหนุนกองทุนวิจัย เป็นเงินนอกงบประมาณ เพื่อจัดสรรเป็นทุนให้กับนักวิจัยและการทำงานของกองทุนวิจัย
116	รายได้เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย - จัดสรรจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่ออุดหนุนกองทุนวิจัย เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ก่อนปีงบประมาณ 2553 เพื่อจัดสรรเป็นทุนให้กับนักวิจัย
	<b>รายได้เงินอุดหนุนการดำเนินงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก</b>	
117	รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	หมายถึง รายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดจากการลงนามตามสัญญาเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการวิจัยตามที่กำหนดในสัญญา
118	รายได้เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน
119	รายได้เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่ออุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน
120	รายได้เงินอุดหนุนกองทุนสิทธิประโยชน์	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่ออุดหนุนกองทุนสิทธิประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน
121	รายได้เงินอุดหนุนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่ออุดหนุนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน
	<b>รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>	
122	รายได้ค่าจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ตามประกาศของส่วนงาน
123	กำไร / ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	หมายถึง กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ตามมูลค่าคงเหลือทางบัญชีเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ตามประกาศของส่วนงานที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์
124	กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	หมายถึง กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ตามมูลค่าคงเหลือทางบัญชีเปรียบเทียบกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของเงินลงทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
125	กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	หมายถึง กำไรที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
126	รายได้ระหว่างหน่วยงาน	หมายถึง บัญชีหักระหว่างกันที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดเก็บรายได้ระหว่างหน่วยงานภายใต้งบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย
127	รายได้จากสินทรัพย์จากการบริจาค	หมายถึง สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอกเพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงาน โดยทยอยรับรู้รายได้ตามค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
	<b>รายได้แผ่นดิน</b>	
128	รายได้ค่าปรับอื่น	หมายถึง รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากค่าปรับผิดสัญญาจ้างหรือการซื้อขาย และอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เบี้ยปรับผิดชำระคืนเงินให้กู้ต่อ ค่าปรับผิดสัญญาการทำของหรือการซื้อขาย ค่าปรับผิดระเบียบ ค่าปรับผิดสัญญาประกัน ค่าปรับอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งต้องนำเงินที่รายได้แผ่นดิน
129	รายได้เงินเหลือจ่ายปีค่าส่งคืน	หมายถึง เงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิกจากคลังไปแล้วในปีก่อน และได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินในปีปัจจุบันจนพ้นระยะเวลาที่กำหนด หรือจ่ายแล้วได้รับคืนกลับมาเนื่องจากผู้รับเงินไม่มีสิทธิหรือมีสิทธิไม่ครบและไม่มีหนี้ผูกพันที่พึงต้องชำระจากเงินที่เบิกมานั้นอีก จึงต้องนำเงินที่เหลือคืนคลังในปีปัจจุบันตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ รวมถึงเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไว้ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินและต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืนและได้นำส่งคลังภายหลังปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาที่ไว้เบิกเหลือเป็นต้น

### ผังบัญชีพร้อมความหมายหมวดรายได้

ลำดับ	รหัสและชื่อบัญชีระบบบัญชี3มิติ	ความหมาย ระบบบัญชีสามมิติ
	<b>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	
1	รายได้เงินเดือน	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบบุคลากร จากรัฐบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการ
2	รายได้ค่าจ้างประจำ	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบบุคลากร จากรัฐบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้ลูกจ้างประจำ
	<b>รายได้จากงบประมาณอุดหนุน</b>	
3	รายได้เงินอุดหนุน	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เพื่อจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ของมหาวิทยาลัย
4	รายได้ที่หักเงินอุดหนุน	หมายถึง บัญชีที่มหาวิทยาลัยใช้บันทึกเพื่อล้างใบสำคัญค้างจ่าย ซึ่งตั้งไว้จากการขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเมื่อตั้งเบิก หรือบันทึกเมื่อนำเงินที่เบิกได้ฝากเข้าธนาคารพาณิชย์ ที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้เบิกเงินจากระบบ GFMS
	<b>รายได้จากงบประมาณงบกลาง</b>	
5	รายได้งบกลาง	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบกลาง จากรัฐบาล เพื่อจ่ายเป็นงบกลาง
6	รายได้เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบกลาง จากรัฐบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)
7	รายได้ T/R หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเบิกเงินกู้ประเภท program loan และ project loan กับรัฐบาล
	<b>รายได้จากการจัดการศึกษา</b>	
8	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียน เพื่อรับนิสิตเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
9	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียน เพื่อรับนิสิตเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
10	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตปริญญาโทภาคปกติ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียน เพื่อรับนิสิตเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโทภาคปกติ
11	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียน เพื่อรับนิสิตเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโทภาคพิเศษ
12	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับดุขภูมบัณฑิตภาคพิเศษ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียน เพื่อรับนิสิตเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ
13	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับดุขภูมบัณฑิตภาคปกติ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียน เพื่อรับนิสิตเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกภาคปกติ
	<b>รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา</b>	
14	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาตรีภาคปกติ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
15	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาตรีภาคสมทบ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
16	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาโทภาคปกติ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาของนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
17	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาโทภาคพิเศษ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาของนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
18	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับดุขภูมบัณฑิตภาคปกติ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาของนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
19	รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับดุขภูมบัณฑิตภาคพิเศษ	หมายถึง รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาของนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
20	รายได้ค่าสมัครสอบพิเศษประมวลความรู้ปริญญาโทภาคปกติ	หมายถึง รายได้การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติ โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
21	รายได้ค่าสมัครสอบพิเศษประมวลความรู้ปริญญาโทภาคพิเศษ	หมายถึง รายได้การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา